
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ได มีมติ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล          
ตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65 นับตั้งแตวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 มีกำหนด 
30 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 และขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล     
ดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. ๒๕65 นับตั้งแตวันท่ี 4  กุมภาพันธ  2565 ถึงวันท่ี 5 มีนาคม 
2565 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  28  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 

      (นายธีรวฒัน  ผลจรัญ) 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
เรื่อง เชิญชวนประชาชนเขารวมประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  

สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี 1 ประจำป  พ.ศ. ๒๕65 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลดอนเจดียไดประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2565  เพ่ือพิจารณาตามกฎหมายและอำนาจหนาท่ีตามท่ีกำหนด ตั้งแตวันท่ี 4 
กุมภาพันธ  2565  เปนตนไป มีกำหนด ๓๐ วัน โดยกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕65 ในวันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕65 เวลา 10.0๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย นั้น  

สภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย   จึงขอเชิญชวนประชาชนท่ีสนใจเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ตำบลดอนเจดีย ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕65 

      (นายธีรวฒัน  ผลจรญั) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



 
 

                                                             
 
 
 
 
 
                     

      
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 

     เรื่อง  ระเบียบการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
          ในการเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดยี พ.ศ. ๒๕65 

 

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๒ ขอ  ๒๔  วรรค  ๓  และหมวด ๙  การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย จำเปนตอง
มีการรักษาระเบียบและรักษาความสงบเรียบรอยในสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ดังนั้น สภาเทศบาลตำบล       
ดอนเจดียจึงออกหลักเกณฑและวิธีการ สำหรับใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดียและประชาชนเขารับฟง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ดังตอไปนี้ 

๑. การเขาประชุมสภาเทศบาล ใหสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหารเทศบาล แตงกาย
ดวยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เวนแตประธานสภาเทศบาลจะแจงเปนหนังสือกำหนดให      
แตงกายเปนอยางอ่ืน 

๒. การเขารวมประชุมสภาเทศบาล บุคคลภายนอกซ่ึงเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาล ให
แตงกายดวยชุดสุภาพ ประพฤติตนใหเรียบรอย มีความสำรวม อยูในความสงบ และอยู 
ณ ท่ีนั่งท่ีสภาเทศบาลกำหนดใหเทานั้น 

๓. หามมิใหแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะเรื่องใดๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ประธานสภาเทศบาลแลวเทานั้น 

๔. หามมิใหแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ  
๕. หามมิใหใชถอยคำไมสุภาพ กลาวถอยคำหยาบคายหรือเสียดสีใสรายตอสภาเทศบาล

ตำบลดอนเจดีย หรือตอสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย หรือตอบุคคลอ่ืน 
๖. หามมิใหกอกวนความสงบเรียบรอยหรือกระทำการใหเสื่อมเสียเกียรติตอท่ีประชุม หรือ

กระทำการใดๆ อันเปนเหตุรบกวนท่ีประชุมหากฝาฝนขอบังคับการประชุมฯ หรือขัด
คำสั่งประธานในท่ีประชุม  ประธานในท่ีประชุมมีอำนาจเชิญออกนอกหองประชุม                    
สภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 

๗. หามมิใหพกพาอาวุธเขามาในท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
๘. กรณีมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือกระทำการฝาฝน

ขอหนึ่งขอใด ประธานสภามีอำนาจในการกลาวตักเตือน หรือหามปราม หรือใหถอน
คำพูด หรือใหกลาวคำขอขมาตอท่ีประชุมสภาเทศบาล หรือหามมิใหพูดตอไป หรือสั่งให
บุคคลผูนั้นออกไปเสียจากท่ีประชุมสภาเทศบาลไดทันทีและหามบุคคลผูนั้นเขารวมรับ
ฟงการประชุมสภาเทศบาลในครั้งตอไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๕ แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖    

9.  กรณี... 
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๙. กรณีมีการสงเสียงอึกทึก อ้ืออึงในท่ีประชุมสภาเทศบาล ซ่ึงมีพฤติการณเห็นวาไม
สามารถท่ีจะรักษาระเบียบการประชุมสภาเทศบาลใหเปนไปดวยความเรียบรอยได 
ประธานสภาเทศบาลมีอำนาจสั่งหยุดพักการประชุมสภาเทศบาลไวเปนการชั่วคราวได 
จนกวาเหตุการณดังกลาวจะหมดสิ้นไป หรือสั่งปดการประชุมสภาเทศบาล 

๑๐. ใหประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ  วันท่ี  28 กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕65 

        (นายธีรวัฒน  ผลจรัญ) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



      ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
   เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 1 

อาศัยอำนาจตามความนัยขอ 33 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 กำหนดใหสภาทองถิ่นปดประกาศ
รายงานการประชุมท่ีสภามีมติรับรองแลวในท่ีเปดเผย 

สภาเทศบาลตำบลดอนเจดียจึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1  ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ  2565 ตามระเบียบดังกลาว 

จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ    ณ   วันท่ี 30  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕65 

      (นายธีรวฒัน  ผลจรัญ) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2565 

วันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา  10.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 

รายช่ือผูมาประชุม 
1. นายธีรวัฒน ผลจรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายณรงค ธรรมเนียม รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นายณวุฒิ แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
6. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นางสาวสวนีย  ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
9. นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
10. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
11. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
12. นายจตุรงค อินทรพรหม เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

รายช่ือผูไมมาประชุม 
. นายนิพนธ วีระวงษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ลาปวย) 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายสทุธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
2. นายวุฒิชัย เขียวหวาน  รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
3. นายเรวตัิ เขียวระยับ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
4. นางวิภา ทัศนา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
5. นางจินตนา ศรนีิเวศน ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
6. นางภัทรารัตน แสงภู หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล/ 

รกท. ผูอำนวยการกองการศึกษา 
7. นายอุกฤษฎ จันทรโท หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

รกท. ผูอำนวยการกองชาง 
8. นางอรทัย เอมโอษฐ นิติกรชำนาญการ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
เม่ือถึงเวลานัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ 

สมัยแรก ครั้งท่ี  1 ประจำป พ.ศ. 2565 ในวันจันทรท่ี  28 กุมภาพันธ      
พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
นายจตุรงค  อินทรพรหม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ไดเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลเขานั่งประจำท่ี ตรวจนับครบองคประชุม โอกาสนี้ขอเรียนเชญิทาน
ประธานสภาเทศบาลฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ สวัสดีทานสมาชิกฯทุกทาน ฝายบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ และเจาหนาท่ีทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 

ประจำป พ.ศ. ๒๕65 เวลา ๑0.0๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบล     
ดอนเจดีย ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานไมมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ตอไปจะเขา
สูระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย                   
สมัยสามัญ สมัยท่ี ส่ี ครั้งท่ี  1 ประจำป พ.ศ. 2564 วันจันทร ท่ี  29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 

วันจันทรท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ขอเชิญทานประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  

นางดวงสมร  ศรีหมากสุก เรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางดวงสมร ศรีหมากสุก ไมมี  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  ขอแกไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ

สมัยสามัญ  สมัย ท่ีสี่  ครั้ ง ท่ี  1 ประจำป  พ.ศ . 2564 วันจันทร ท่ี  29 
พฤศจกิายน  2564 ขอบคุณคะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมครั้งท่ี 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผานมาอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมจะขอมติในท่ีประชุมวาสมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัย
สามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2564 วันจันทรท่ี 29 พฤศจิกายน 
2564  โปรดยกมือข้ึน  

ท่ีประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
จำนวน 9 เสียง  

1. นายณรงค ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
2. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
3. นายณวุฒิ แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

5. นางสาว...
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5. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
6. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
9. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
งดออกเสียง 
นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ตอไปจะเขาสูระเบยีบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

3.1  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ในญัตติ ขอ 3.1 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอปรึกษาทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป 

พ.ศ. 2565 ในแตละปใหมีสมัยประชุมสามัญไดสี่สมัยแตละสมัยจะกำหนด
เดือนใด ขอเชิญนายจตุรงค  อินทรพรหม เลขานุการสภาฯ ไดอธิบายเพ่ิมเติม 
เก่ียวกับญัตตินี้ ครับ 

นายจตุรงค  อินทรพรหม เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯกอนเขาระเบียบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ วาระท่ี 3 ขออนุญาตแกไขญัตติ ซ่ึงในเอกสารวาระการประชุมสภาฯถูกตองแลว 

แตเนื่องจากในวาระท่ี 3.1 และ 3.2 ไมตองเสนอเอกสาร เปนญัตติท่ีเปนการ
หารือเพ่ือขอมติท่ีประชุม สวนญัตติในวาระท่ี 3.3 เปนตนไปตองขอความ
เห็ น ช อบ  แต ใน ฝ าย เลขาสภ าฯ ได ล ง เล ขญั ตติ ผิ ดพ ลาด คือ  ญั ต ติ ท่ี  
3.1,3.2,3.3,3.4, จึงขอแกไขจาก 3.1 เปน 3.3 ,3.2 เปน 3.4 , 3.3 เปน 
3.5 , 3.4 เปน 3.6 ขอบคุณครับ  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายจตุรงค  อินทรพรหม เลขานุการสภาฯ ตอไประเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ วาระท่ี 3 การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 เปนญัตติท่ีจะขอ

ความเห็นชอบพิจารณารวมกัน ผมจะแจงการกำหนดสมัยประชุมสามัญในปท่ี
ผานมาฟงไดพิจารณาวาจะเปนตามเดิมเหมือนปท่ีผานมาหรือไมหรือจะกำหนด
ใหม  เชิญ นายจตุรงค  อินทรพรหม ไดอธิบายเพ่ิมเติม ครับ 

นายจตุรงค  อินทรพรหม เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตนำเรียน 
เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติมจากประธานสภาฯในระเบียบวาระท่ี 3 ในปท่ีผานมาการกำหนดสมัย

สามัญ กำหนดสี่สมัย และกำหนดสมัยของปหนา ประชุมหนึ่งสมัย ก็คือการ
ประชุมในวันนี้ แตละสมัยกำหนด 30 วัน  ซ่ึงสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ได
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ครั้งแรก  ในวันศุกรท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕64 โดยมีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ จำนวน ๔ สมัย 
โดยมี การกำหนดดังนี้ สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  วันท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕64 
กำหนด  30   วัน สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม วันท่ี  9  สิงหาคม ๒๕64 กำหนด 
30วัน สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ วันท่ี 1 พฤศจิกายน  ๒๕64 กำหนด 30 วัน และ
วันท่ี  4 กุมภาพันธ 2565  

/กำหนด... 
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กำหนด 30 วัน เปนสมัยแรก ในปถัดไป ซ่ึงเปนขอมูลใหทานสมาชิกสภา
เทศบาลฯไดพิจารณาการกำหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญ  ทานจะพิจารณา
ตามเดิมหรือพิจารณาใหมได เม่ือคราวท่ีแลวไดกำหนดการประชุมสมัยครั้งแรก
เดือนพฤษภาคมและไดกำหนดสมัยสามัญไว สมัยสามัญสมัยแรกของป พ.ศ.
2565 และจะเหลือการประชุมสมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 สามสมัย และ
กำหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของป พ.ศ. 2566 อีกหนึ่งสมัย ใน
หนึ่งปจะตองกำหนดสมัยสามัญสี่สมัย  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย
และแตละสมัยมีกำหนดไมเกิน 30 วัน สวนการกำหนดท่ีตองกำหนดแนนอนคือ
เดือนสิงหาคมเพ่ือพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และชวง
ปลายปควรเปนเดือนพฤศจิกายน ในชวงกลางปขอใหทานสมาชิกไดพิจารณาวา
ควรเปนเดือนไหน ซ่ึงในป พ.ศ. 2564 เราไดกำหนดสมัยสามัญเดือนพฤษภาคม 
กรกฎาคม และสิงหาคม ติดๆกัน ขอใหทานไดหารือกันเพ่ือจะกำหนดสมัยสามัญ
ประจำป พ.ศ. 2565 และเสนอตอท่ีประชุมตอไปนำเรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ดังนี้ ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายจตุรงค  อินทรพรหม เลขานุการสภาฯ ขอสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯจะกำหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญประจำป พ.ศ. 

2565 จะกำหนดตามเดิมเหมือนปท่ีผานมาหรือจะเสนอเปนอยางอ่ืน เชิญ 
นายจตุรงค  อินทรพรหม ไดอภิปรายเพ่ิมเติม 

นายจตุรงค  อินทรพรหม เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเพ่ิมเติม เม่ือเรา 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ กำหนดสมัยแรก ในเดือนกุมภาพันธ 2565 แลว ตอไปขอใหกำหนดสมัยการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 และกำหนดวันท่ี และเดือน ซ่ึงมีกำหนดไมเกิน 30 
วัน ไปคราวเดียวกัน  ขอบคุณครับ  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมี ตอไปก็จะเปนการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กำหนด วันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ แตละสมัย มีสมาชิกทานใดจะเสนอวัน

เริ่มตนประชุมสภาฯแตละสมัย เชิญ นายณวุฒิ  แกวปลาด 
นายณวุฒิ  แกวปลาด เรียนประธานสภาเทศบาลฯ ผม นายณวุฒิ แกวปลาด  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ ขอเสนอวันเริ่มตนประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยท่ีสอง วันท่ี1

พฤษภาคม 2565  สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 และสมัย
สามัญ สมัยท่ีสี่ วันท่ี  1 พฤศจิกายน 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 
พ.ศ. 2566 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2566 แตละสมัยมีกำหนด 30 วัน ขอบคุณ
ครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอสรุป การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ สามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 ดังนี้ครับ 

สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง วันท่ี 1 พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 มีกำหนด  30  วัน 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม วันท่ี 1 สิงหาคม      พ.ศ. 2565 มีกำหนด  30  วัน 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ วันท่ี 1 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 มีกำหนด  30  วัน 
และสมัยสามัญ สมัยแรกของปถัดไป คือ ประจำป พ.ศ. 2566 คือ  
วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 มีกำหนด 30 วัน 

/นายธีรวัฒน... 
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นายธีรวัฒน  ผลจรัญ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ อภิปรายหรือไม ถาไมมี จะขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ในญัตตินี้ครับ สมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภา โป รดยก

มือข้ึน  
ท่ีประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา

เทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ ประจำป พ.ศ. 2565 และสมัยแรก
ประจำป พ.ศ. 2566 จำนวน 10 เสียง  

1. นายณรงค ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
2. นายกรกช ประเสริฐสโุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
3. นายณวุฒิ แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นางดวงสมร ศรหีมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
6. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
9. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
10. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ

3.2 การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเขารับฟงการประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอนเจดีย ประจำป พ.ศ. 2565  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ญัตติขอ 3.2 การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเขารับฟงการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ประจำป พ.ศ. 2565 เชิญเลขานุการสภาฯได

ชี้แจงเก่ียวกับญัตติ 3.2 นี้ ครับ 
นายจตุรงค  อินทรพรหม เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เก่ียวกับญัตติ 3.2 
เลขานุการสภาฯ การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

ดอนเจดีย ประจำป พ.ศ. 2565 ซ่ึงเปนรางการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย เราจะตองกำหนดทุกป ถาป
หนาจะเปนประจำป พ.ศ. 2566 เนื่องจากเปนคนละปท่ีไมเหมือนกัน จึงตองนำ
ใหสภาฯเปนผูกำหนด ตามรางประกาศท่ีสมาชิกสภาฯทุกทานไดรับนั้นสภาฯตอง
ทำความเห็นและเปนผูกำหนด จึงไดนำเรื่องนี้เขาสูสภาฯดวย ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณครับ นายจตุรงค  อินทรพรหม จึงถือวาเปนขอกำหนด 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กฎเกณฑสำหรับผูท่ีจะเขารวมรับฟงการประชุมสภาฯ มีสมาชิกทานใดอภิปราย

หรือไม ถาไมมี จะขอความเห็นชอบในญัตตินี้ครับ สมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบ
การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ดอนเจดีย ประจำป พ.ศ. 2565  กรุณายกมือข้ึน 
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ท่ีประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ประจำป พ.ศ. 
2565  จำนวน 10 เสียง  

1. นายณรงค ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
2. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
3. นายณวุฒิ แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นางดวงสมร ศรีหมากสกุ สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
5. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
6. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางสาวสวนยี ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นายสายชล มุงผล สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
9. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

10. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
3.3 ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง การขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน  

คาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจายเปนคาใชจายระบบ

เสียงตามสาย (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอ 3.3 เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ เพ่ือจายเปนคาใชจายระบบเสียงตามสาย (สำนักปลัดเทศบาล) เชิญฝาย
บริหารแถลงญัตติ ครับ  

นายสุทธศิักดิ์  ชัยธนทรัพย  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
รองนายกเทศมนตรีฯ ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุ มัติ โอนเงิน

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้  
โอนลด 

โดยโอนลดงบประมาณแผนงานการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน  คาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืนๆ โครงการเด็กไทยธรรมดี จำนวน 70,000 บาท ยังไมมีการ
เบิกจาย โอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวน  40,000 บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด จำนวน 30,000 บาท  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน  คาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอ่ืนๆ โครงการอิงลิชสนุกเรียนรู จำนวน 40,000 บาท ยังไมมีการ
เบิกจาย โอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวน  20,000 บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด จำนวน 20,000 บาท  

รวมเปนโอนลดงบประมาณท้ังสิ้นจำนวน  60,000  บาท 

/รวมเปน... 
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โอนเพ่ิม 
โดยโอนเพ่ิมงบประมาณแผนงานบริหารงานท่ัวไป  มาต้ังเปนรายการ

ใหม 
งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือและติดตั้งระบบเสียงตามสาย ตามรายการ ดังนี้ 
1. ลำโพงฮอรนชนิดปากสี่เหลี่ยม 8x11 นิ้ว มี Line ในตัว จำนวน 4

ตัว ราคา 13,000 บาท 
1.1 เปนลำโพงฮอรนสำหรับเสียงประกาศโดยเฉพาะ ชนิดปากเหลี่ยม 
1.2 ขนาดทนกำลังขับ 100 วัตต 
1.3 มี line matching ในตัวสามารถปรับระดับได 
1.4 ความถ่ีตอบสนองระหวาง 280-7,000 Hz 
1.5 ระดับความดังของเสีย (SPL) 103 dB 
1.6 ขาลำโพงทำจากเหล็กชุบเพ่ือปองกันสนิม  
1.7 พ้ืนผิวของปากฮอรนเคลือบดวยสีอยางดี สามารถทนตอทุกสภาวะ

อากาศได 
1.8 มีขา L เหล็กทำสีอยางดี จับยึดตัวลำโพงสามารถปรับกม เงย และ

เบนซาย ขวาไดไมนอยกวา 180 องศา 
1.9 Impedance (ความตานทาน) 16 Ohm และมีหมวดสัญญาณขา

ออกแบบลายโวลท 25V., 70V., 100V., 150V. 
2. เครื่องรับวิทยุ FM/AM (แบบใบ) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,000

บาท 
2.1 เปนเครื่องรับสัญญาณวิทยุ AM/FM  
2.2 สามารถรับคลื่น AM ไดท่ีชวงความถ่ี 540-1,600 KHz 
2.3 สามารถรับคลื่น FM ไดท่ีชวงความถ่ี 88-108 MHz 
2.4 สามารถเลือกการทำงานแบบหมวดปรับหาชองสัญญาณเอง และ

หมวดปรับหาชองสัญญาณอัตโนมัติ 
2.5 มีชองตอสัญญาณขาออกสำหรับบันทึกเสียง 
2.6 สามารถบันทึกชองรับสัญญาณ AM ไดไมนอยกวา 25 ชอง 
2.7 สามารถบันทึกชองรับสัญญาณ FM ไดไมนอยกวา 25 ชอง 
2.8 มีหนาจอ LCD แสดงขอมูลสถานีและสถานการณการใชงานครบ

ครนั 
3. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง ราคา  10,200 บาท
3.1 มีชองสัญญาณขาเขาไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ
3.2 สามารถปรับระดับเสียงคุณภาพไดอิสระในแตละชองสัญญาณ
3.3 มีชองสำหรับตอสัญญาณออกไมนอยกวา 2 ชอง
3.4 สามารถใชงานรวมกับอุปกรณเสียงตามสายเดิมไดเปนอยางดี
4. สายนำสัญญาณเสียงตามสายชนิดดรอบวายมีสลิงในตัวขนาด

2x0.9 sq.mm. (ทองแดงแท) จำนวน 400 เมตร ราคา 15 ,200 บาท 
ประกอบดวย 

4.1 แถบ... 
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4.1 แถบสัญลักษณแสดงเฟสสายเพ่ือปองกันการตอสายผิดเฟส 
4.2 สลิงรับแรงตึงทำจากวัสดุท่ีไมข้ึนสนิม 
5. ขดลวดลำโพงฮอรน ขนาด 30 วัตต จำนวน 10 ตัว ราคา 7,000

บาท 
6. หมอแปลงสำหรับลำโพง 70 .,100 v. จำนวน 10 ตัว ราคา

8,600 บาท 
6.1 เปนหมอแปลงท่ีใชกับลำโพงฮอรนสำหรับระบบเสียงตามสาย 
6.2 รับสัญญาณเสียงท่ี 70.,100 v.เปนอยางนอย  
6.3 สงสัญญาณเสียงท่ี 8 , 16 โอหมเปนอยางนอย 
7. อุปกรณในการติดตั้ง
8. คาแรงในการติดตั้ง
- จัดซ้ือตามราคาทองถ่ิน เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 

รวมเปนโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 60,000 บาท 
หลักการ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทำใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลดอนเจดีย ไดดำเนินการปรับปรุง ซอมแซม และ

บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย แตดวยบางพ้ืนท่ีเสียงตามสายยังไมครอบคลุม 

และในบางจุดมีอุปกรณรวมถึงลำโพงท่ีชำรุด เพ่ือใหการประชาสัมพันธ ขอมูล

ขาวสารใหแกประชาชนไดท่ัวไป  และใชงานไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ จึง

เห็นควรดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ สำหรับระบบเสียงตามสาย 

ตอไป 

จึงเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติและใหความ

เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย ท่ีไดแถลงญัตติ  มีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ อภิปรายหรือไม  เชิญ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก ครับ 
นางดวงสมร  ศรีหมากสุก เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางดวงสมร  ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอทราบรายละเอียด

เก่ียวกับลำโพง และติดตั้งท่ีจุดใด เปนการซอมแซมหรือติดตั้งแบบไหน ขอบคุณ
คะ  

/นายธีรวัฒน... 
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นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก ท่ีไดสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ในญัตตินี้ เชญิฝาย

บริหารไดอภิปรายในญัตตินี้ ครับ 
นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  
นายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตเรียนในหลักการ สวนรายละเอียดจะขอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบได

อภิปรายใหทราบ ขอเรียนเปนสองประเด็น คือประเด็นท่ีสมาชิกสภาฯได
สอบถามเสียงตามสายท่ีมีการซอมแซมบอยแลวใชงานไดไมดีขอแจงวามีการ
ดำเนินการดูแลเรื่องเสียงตามสายตลอดในการท่ีเกิดการชำรุดของเสียงตามสายท่ี
เปนประเด็นหลักๆคือมีการตัดสายสัญญาณ การชำรุดมากนอยเกิดจากจุดท่ีตัด
สัญญาณเสียงเพราะคลื่นเสียงเดินทางเปนเสนตรงถึงแลวก็แยกและก็ดับ หากถึง
ปลายทางจะดับนอยซ่ึงเปนระบบอนาล็อค จากการดำเนินการท่ีผานๆมาเราเคย
ใชระบบไรสายจะเกิดปญหาเรื่องคลื่นความถ่ีในการควบคุมและการเชื่อมตอ
สัญญาณ  เลยกลับมาใชระบบเสียงตามสายซ่ึงเราพยายามดูทุกจุดและใช
ทรัพยากรใหคุมคาเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูแตกอนและนำมาใหม ครั้งลาสุด
ของการดำเนินการใชไดครอบคลุมในเขตเทศบาลฯแตอาจจะยังไมละเอียดในแต
ละชุมชนซ่ึงจะไดรับการแจงผานมายังสมาชิกสภาฯบางวามีจุดท่ีเสียงตามสายไม
ดังไมไดยิน ก็จะไปดำเนนิการซอมแซมใหทุกครั้งและรวบรวมขอมูลท่ีสมาชิกสภา
ฯแจงและประชาชนแจงเขามารวบรวมและนำมาจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ิมเติมเพ่ือให
ครอบคลุมมากข้ึน จุดหลักท่ีพอจะจำไดคือในซอยหมูบานรานแซนวทิ 1 จุด ซอย
สันติสุข 1 จุดแตไมแนใจในรายละเอียดการนำไปติดตั้งจุดไหนบาง บริเวณวง
เวียนอีก 1 จุด แตสวนรายละเอียดท่ีวาแตละจุดตองใชก่ีตัวหากดูตามเอกสารท่ี
ไดนำสงใหดูมีการจัดซ้ือลำโพงใหม 4 ตัว และมีบางจุดท่ีซอมแซมลำโพงเกาดวย
จะพยายามทำใหครอบคลุมมากท่ีสุดแตก็อาจจะมีบางจุดท่ีขาดตกไปซ่ึงอาจเกิด
จากการไมไดรับแจงพอทำไปแลวก็ยังไมครอบคลุมสมาชิกสภาฯสามารถแจงได
หากงบประมาณปลายปมีเหลือหรือจะตั้งเปนงบประมาณในปหนาก็สามารถทำ
ไดเพ่ือใหครอบคลุมมาข้ึน ในสวนอ่ืนๆพยายามประชาสัมพันธชองทางอ่ืน เชน 
เฟสบุค และไลนซ่ึงก็มีขอจำกัดหลายๆอยาง เชนไลนเทศบาลฯ และเฟสบุค หาก
จะลิงคขอมูลไปยังหนวยงานอ่ืน บางหนวยงานก็ไมอนุญาตใหนำขอมูลเราเขาไป
ในเพจเขาไมอนุมัติใหเทศบาลฯเราไดแชรขอมูลขาวสารของหนวยงานไปยังเพจ 
ซ่ึงอาจจะไมใชนโยบายและเง่ือนไขท่ีเขาไดกำหนดไว จึงไมอนุญาตใหเทศบาลฯ
เรานำเขาขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเราตองดำเนินการไปในแนวทางอ่ืนตอไป
ในการประชาสัมพันธงานเทศบาลฯ ขอเรียนวาจะไปมุงเนนแตการประชาสัมพันธ
เสียงตามสายก็ไมไดแตก็ยังคงเปนชองทางหลักในการประชาสัมพันธอยูและมี
ชองทางอ่ืนท่ีผูดูแลหาชองทางในการพัฒนาอยู  สวนในรายละเอียดใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบไดอภิปรายรายละเอียด ตอไป จึงขอเรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ดังนี้ ขอบคุณครับ  

/นายธรีวัฒน... 
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นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ใด อภิปรายในญัตตินี้หรือไม  เชิญ นายจตุรงค  อินทรพรหม ครับ 
นายจตุรงค  อินทรพรหม เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตชี้แจง 
ปลดัเทศบาลฯ  ฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ สืบเนื่องจากไดรับขอมูลจากสมาชิกสภาฯในการ

ประชุมสภาฯเม่ือครั้งท่ีผานมาวามีเรื่องเสียงตามสายและกลองวงจรปดท่ีมีปญหา
อยูในขณะนี้บางสวน จึงไดดำเนินการสำรวจและประมาณการคาใชจายใน2สวน
คือ 1 เรื่องเสียงตามสายซ่ึงสวนท่ีชำรุดก็จะเปนการซอมแซมสวนท่ีเสียหายจะ
เปนการจัดซ้ือเพ่ิมเติมและบางจุดท่ียังขาดอยูเปนการเสนองบประมาณในวันนี้
เปนเงินประมาณจำนวน 60,000 บาท สวนกลองวงจรปดจะใชงบประมาณ
จำนวนสูงและเพ่ิงเริ่มตนป งบประมาณ  พ.ศ. 2565 การคาดการณ ใน
งบประมาณยังไมสามารถคาดการณไดจึงมีความจำเปนในการใชงบประมาณใน
สวนนี้กอนซ่ึงก็ไดสำรวจจุดท่ีจะซอมแซมเพ่ิมเติมแลวและงบประมาณเพียงพอ 
จึงเสนอเพ่ือใหทานสมาชิกสภาฯไดพิจารณา สวนรายละเอียดจะขอใหหัวหนา
สำนักปลัดเทศบาลฯไดมาอภิปรายในรายละเอียดการติดต้ังและการซอมแซมใน
การติดตั้งเดิมมีโครงสรางเกาท่ียังคงใชงานได และบางสวนท่ีชำรุดนำมาซอมแซม
และจะไมดำเนินการจัดซ้ือใหมเพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณและใชทรัพยากร
ไดคุมคา สวนลำโพง 4 ตัวท่ีนำไปติดตั้งจุดใหมซ่ึงสวนนี้จะเปนการซอมแซมไมได
จะนำไปติดตั้งจุดใหม บางจุดอาจจะติดตั้ง 1 ตัว บางจุดอาจจะติดตั้ง 2 ตัว บาง
จุดอาจจะติดตั้ง 3 ตัว ซ่ึงจะอยูในวงเงินท่ีผูจะดำเนินการไดสำรวจพ้ืนท่ีแลว 
จำนวนอาจจะดูนอยเราดำเนินการท้ังเกาและใหมนำมาเพ่ิมเติมใหครอบคลุมมาก
ท่ีสุด ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดนำเรียนไปในจุดท่ีสมาชิกสภาฯไดแจงมาท้ัง
ทางไลน หรือในคราวการประชุมสภาฯ เราก็ออกไปสำรวจตามท่ีแจงซ่ึงอภิปราย
ใหทานสมาชิกสภาฯไดสบายใจไดวาเรานำสิ่งท่ีทานไดแจงมาและไปสำรวจในจุด
ท่ีไดรับแจง ในสวนรายละเอียดของครุภัณฑใหหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลฯได
อภิปรายตอไป ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายจตุรงค  อินทรพรหม ปลัดเทศบาลฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ใด อภิปรายในญัตตินี้หรือไม  เชิญ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก ครับ 
นางดวงสมร  ศรีหมากสุก เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ  ดิฉัน นางดวงสมร  ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอแนะในเรื่องนี้

เนื่องจากบางจุดมีลำโพง 2 ตัว หรือบางจุดมีปญหาในเรื่องของเสียงสะทอนทำให
ไมไดยินวาประชาสัมพันธในเรื่องอะไรเปนจุดบริเวณบานรองนายกเทศมนตรีฯ
และบริเวณชุมชนปลัดเชาลำโพงหันหนาเขาหากันทำเสียงมันชนกันทำใหฟงไม
ชัดเจนอยากใหไปฟงและสำรวจ ขอบคุณคะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก  มีสมาชิกทานใด อภิปรายในญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ นี้หรือไม   ถาไมมี 
นายจตุรงค  อินทรพรหม เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตให 
เลขานุการสภาฯ หัวหนาสำนักปลัดเทศสบาลฯไดอภิปรายในรายละเอียดในญัตตินี้ ครับ  

/นางภัทรารัตน... 
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นางภัทรารัตน  แสงภู เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯดิฉันนางภัทรารัตน 
หัวหนาสำนักปลัดฯ  แสงภู หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลฯ รับผิดชอบเก่ียวกับระบบเสียงตามสาย ซ่ึง

การจัดซ้ือในครั้งนี้เปนการจัดซ้ือเพ่ิมเติม ลำโพง 4 ตัว จะติดตั้งปากซอยเทศบาล 
8 ซ่ึงบริเวณนั้นจะไมมีลำโพงหันเขามาในซอย และอีก 3 ตัวจะติดบริเวณหลัง
รานนิว.ย. ยานยนต และบริเวณปากซอยท่ีตัดเขามายังซอยเทศบาล 5 และ
บริเวณซอยหลังรานกาญจนา บริเวณดังกลาวนี้ไดรับแจงมาวาไมไดยินเสียงตาม
สายเวลาท่ีเทศบาลฯ ประชาสัมพันธในสวนลำโพงเปนการจัดซ้ือเพ่ือติดตั้ง
เพ่ิมเติม ในรายละเอียดของวัสดุเปนการซอมแซมในสวนท่ีชำรุดในสวนของวิทยุ 
เปนระบบเกาท่ีรับคลื่น AM,FM ไมชัดเจน เราจึงขอจัดซ้ือเพ่ือใหไดเปดคลื่น
ความถ่ีในระบบ AM เปนคลื่นกิโลเฮิรต และ FM เปนคลื่นความถ่ีเมกะเฮิรต ได
ชัดเจนข้ึน สวนของสายนำสัญญาณบางจุดไดติดตั้งมามากกวาสองปแลวบางจุด
สายอยูในอากาศท่ีมีความรอนและความชื่นไดรับท้ังแสงอาทิตยและฝนจึงทำให
ตองมีการเปลี่ยนสายนำสัญญาณในบางสวนท่ีเริ่มชำรุดรวมถึงจุดท่ีมีการขยาย
พ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เปนจำนวน 400 เมตร ในสวนของขดลวดลำโพงท่ีชำรุดท่ีมี
โครงสรางยังคงใชงานไดจึงไดนำขดลวดท่ีจัดซ้ือมาซอมแซมเพ่ือใหลำโพงใชงาน
ไดดีเหมือนเดิมเนื่องจากลำโพงบางตัวมีเสียงท่ีสงออกมาไดยินไมคอยชัดเจนทำให
ตองเปลี่ยนขดลวดและหมอแปลง ในสวนของมิกซเซอรเครื่องผสมสัญญาณเสียง
ท่ีใชในหองควบคุมไดใชมานานหลายปแลวทำใหบางระบบทำงานไมเสถียร และ
เปนครุภัณฑหากซอมแซมแลวไมคุมคา จึงขอเสนอจัดซ้ือใหม ขออภิปรายใน
รายละเอียดดังกลาวเพียงเทานี้  ขอบคุณคะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นางภัทรารัตน แสงภู หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลฯ มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทานใด อภิปรายหรือไม ถาไมมี จะขอความเห็นชอบในญัตตินี้ครับ สมาชิกฯทาน

ใด เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุน  คาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจายเปนคาใชจาย
ระบบเสียงตามสาย (สำนักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลใหความเห็นชอบการขออนุ มัติ โอนเงิน
งบประมาณ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ  
ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 10 เสียง 

1. นายณรงค ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
2. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
3. นายณวุฒิ แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นางดวงสมร ศรีหมากสกุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
6. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นายสายชล มุงผล สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
9. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
10. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ

3.4 ญัตติ... 
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 3.4 ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง การขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน  คาท่ีดิน
และส่ิงกอสราง  ประเภท คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ทอระบายน้ำและบอพัก ถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยขาวหลาม) (กอง
ชาง) 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอ 3.4 เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท คา

กอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทอระบายน้ำและบอพัก 
ถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยขาวหลาม) (กองชาง) เชิญฝายบริหารแถลงญัตติ ครบั  

นายวุฒิชัย  เขียวหวาน เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
รองนายกเทศมนตรีฯ ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุ มัติ โอนเงิน

งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ดังนี ้

โอนลด 
โดยโอนลดงบประมาณแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง งบกลาง  งบกลาง ประเภท คาชำระหนี้เงินกู จำนวน 

1,988,380 บาท ยังไมมีการเบิกจาย โอนลดงบประมาณครั้งนี้  จำนวน 
1,980,000 บาท  คงเหลอืงบประมาณหลังโอนลด จำนวน 8,380 บาท  

รวมเปนโอนลดงบประมาณท้ังสิ้น จำนวน  1,980,000 บาท 

โอนเพ่ิม 
โดยโอนเพ่ิมงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  มาตั้งเปน

รายการใหม 
งานกอสราง งบลงทุน  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทอระบายน้ำและบอพัก ถนน
เทศบาลซอย 8 (ซอยขาวหลาม) ขนาดกวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
540 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3250 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอและบอพัก 
ค.ส.ล. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด งบประมาณดำเนินการท้ังสิ้น ทอและ
บอพัก ค.ส.ล. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด งบประมาณดำเนินการท้ังสิ้น 
จำนวน 5,000,000 บาท โอนเพ่ิมงบประมาณครั้งนี้จำนวน 1,980,000 บาท 
งบประมาณไมเพียงพอ จำนวน 3,020,000 บาท  

หลักการ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ท่ีทำใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลดอนเจดีย จะดำเนินการปรับปรุงถนนเทศบาล

ซอย 8 หรือถนนซอยขาวหลามเดิม เนื่องจากถนนเสนดังกลาวมีการกอสรางมา

นาน ปจจุบันถนนเริ่มชำรุด อาจกอใหเกิดอันตรายท้ังตอผูสัญจรไปมาได เพ่ือให

มีถนนท่ีประชาชนใชสัญจรไปมาไดรับความปลอดภัยท้ังรางกายและทรัพยสิน 

และมีถนนท่ีไดมาตรฐาน มีระบบการระบายน้ำท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอไป 

จึงเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติและใหความ 
เห็นชอบ ในการโอนเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ใด อภปิรายหรือไม  เชิญนายณรงค  ธรรมเนียม  
นายณรงค  ธรรมเนียม เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมาชกิสภาเทศบาลฯ ผม นายณรงค ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอสอบถามเก่ียวกับการ 

โอนเงินท่ีเปนการโอนเงินท่ีตองนำไปชำระหนี้ หากนำเงินสวนนี้มาใชแลวจะมีเงิน
ไปชำระหนี้อยูหรือไม ขอทราบวาหากโอนในสวนนี้มาแลวในงบ 1,980,000 
บาท ท่ีเปนงบประมาณในการชำระหนี้ หากเราจะชำระหนี้ตองนำงบประมาณ
สวนไหนไปชำระหนี้ตอไป ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ใด อภิปรายหรือไม  ถาไมมี เชิญฝายบริหารไดอภิปราย ในขอซักถามนี้  
นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  
นายกเทศมนตรีฯ  ขออภิปรายวาในสวนการชำระหนี้มีหนังสือแจงการผอนผันในการชำระหนี้

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยใหพักชำระหนี้ซ่ึงเปนป
ท่ี 3 แลวตั้งแตเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในแตละแหงไดรับเงินจากรัฐบาลไมเพียงพอและในสวนการจัดเก็บ
ภาษี ท่ีจัดเก็บไดจำนวนนอยลงเนื่องจากรัฐบาลไดประกาศยกเวนการเก็บ 
คาธรรมเนียม และลดการจัดเก็บภาษี  จึงทำใหกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลมี
หนังสือแจงพักการชำระหนี้จึงเปนโอกาสท่ีจะทำหรือจะชำระหนี้ก็ไดเพราะ
สถานะการคลังเทศบาลฯมีความม่ันคง แตท้ังนี้มีความเดือดรอนของประชาชน
และเปนโอกาสท่ีจะนำเงินสวนนี้มาแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนไดดีกวาจึง
พิจารณาดูแลววานาจะเกิดประโยชนมากกวาจึงไดเสนอทานสมาชิกสภาฯวาควร
นำเงินสวนนี้มาดำเนินการซอมแซมถนน เรียนทานประธานสภาฯและสมาชิก  
สภาฯ ดังนี้ ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ใด อภิปรายหรือไม  ถาไมมี จะขอความเห็นชอบในญัตตินี้ครับ สมาชิกฯทานใด 

เห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ทอระบายน้ำและบอพัก ถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยขาวหลาม) (กอง
ชาง)  โปรดยกมือข้ึน 

/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลใหความเห็นชอบการขออนุ มัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล. ทอระบายน้ำและบอพัก ถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยขาวหลาม) 
จำนวน 10 เสียง 

1. นายณรงค ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
2. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
3. นายณวุฒิ แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นางดวงสมร ศรีหมากสกุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
6. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
9. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
10. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ

๓.5 ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง ขออนุมัติจาย

เงินทุนสำรองเงินสะสม งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565  งบลงทุน  ค า ท่ี ดิ นและ ส่ิ งก อสราง ประเภท  ค าก อสราง ส่ิ ง

สาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. ทอระบายน้ำและบอพัก ถนน

เทศบาลซอย 8 (ซอยขาวหลาม)  (กองชาง) 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ญัตติขอ 3.5 เรื่อง การขออนุมัติจายเงินทุนสำรองเงินสะสม 

ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. 

ทอระบายน้ำและบอพัก ถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยขาวหลาม) (กองชาง) เชิญ

ฝายบริหารแถลงญัตติ ครบั 

นายวุฒิชัย เขียวหวาน เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
รองนายกเทศมนตรีฯ ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติจายเงินทุนสำรอง

เงินสะสม งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยเบิกจายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง งบ

ลงทุน  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทอระบายน้ำและบอพัก ถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยขาว
หลาม) ขนาดกวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 3250 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอและบอพัก ค.ส.ล. กอสรางตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 5,000,000    บาท 
โอนงบประมาณเพ่ิม จำนวน1,980,000 บาท มีงบประมาณเงินทุนสำรองเงิน
สะสม ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 จำนวน 3,837,124.14 บาท โดยขอ
อนุมัติจายเงินทุนสำรองเงินสะสม เปนเงินจำนวน 3,020,000 บาท 

/จึงเรียน... 
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จึงเรียนมาเพ่ือขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติจายเงินทุนสำรองเงินสะสม และใหความเห็นชอบตอไป  

หลักการ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

“ขอ 87 ทุกวันสิ้นปงบประมาณ เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดปด
บัญชีรายรับรายจายแลวใหกันยอดเงินสะสมประจำปไวรอยละสิบหาของทุกป 
เพ่ือเปนทุนสำรองเงินสะสม  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินทุนสำรองเงินสะสมได กรณี
ดังตอไปนี้ 

(2) กรณีท่ีปใด องคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสำรองเงิน
สะสมเกินรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำปนั้น หากมีความจำเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในสวนท่ีเกินไป
ใชจายไดภายใตเง่ือนไขขอ 89 (1) โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน” 

ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการ
เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ กิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัด
ความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 เหตุผล 
เพ่ือใหเทศบาลตำบลดอนเจดียมีงบประมาณในการปรับปรุงถนน

เทศบาลซอย 8 หรือถนนซอยขาวหลามเดิม ในการใหประชาชนไดใชสัญจรไปมา
ไดรับความปลอดภัยท้ังตอรางกายและทรัพยสิน รวมถึงมีถนนท่ีไดมาตรฐาน มี
ระบบการระบายน้ำท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรขออนุมัติสภา
เทศบาลเพ่ือจายเงินทุนสำรองเงินสะสม ตอไป  

จึงเห็นควรขออนุมัติสภาเทศบาลเพ่ือจายเงินทุนสำรองเงินสะสมตอไป 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายวุฒิชัย  เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีฯ ท่ีไดแถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือไม เชิญ นายณรงค  ธรรมเนียม ครับ 
นายณรงค  ธรรมเนียม เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ผม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ   นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ในโครงนี้ความจำเปนในการ

ดำเนินการก็มีมาก เปนประโยชนตอประชาชน แตในสวนท่ีจะตองเพ่ิมเติมก็คือ
ทอระบายน้ำท่ีวางจากคลอง 15 มาถึงสระ ผมคิดวาการวางทอ ระบบน้ำควรเท
คอนกรีตในครึ่งลางของทอเพ่ือใหไดมาตรฐานปองกันไมใหน้ำรั่วซึมดานลางหาก 

/ไมทำ... 
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ไมทำแบบนี้น้ำจะไหลระหวางทอตลอดเวลาจะทำใหเกิดปญหาคือทอหลุดซ่ึง
ปจจุบันนี้ก็ยังมีหลุดเปนบางครั้ง จึงขอแนะนำวาใหกองชางไดดูเรื่องนี้เพ่ิมเติมใน
เรื่องท่ีตองเทปูนตลอดทางสวนดานบนก็ใชวิธียาแนวรอยตอสวนลางใหเปนการใช
ปูนเทขนาบท้ังสองฝงหากทำแลวปญหาก็จะลดลงและขอใหทำเพ่ิมฝงประตูดาน
ทิศใตและประตูออกทางดานทิศตะวันออกท้ังสองประตูนี้ขอใหทำใหดีหากเราวาง
ทอแลวเราคงตองใชเสาเข็มตอกประตูละสองตนเพ่ือกันหนาทอไมใหไหลเพราะ
หากอัดดินหนาทอดินจะไหลหากวางเสาเข็มกันหนาทอไวดินก็จะไมไหลหากทำไม
ดีประตูท่ีจะระบายน้ำเขานาของประชาชนจะกักน้ำไมไดเพราะชาวนาหากเขาปด 
น้ำไมไดเขาก็จะเปดฝาทอจะเกิดปญหาตรงจุดนั้น ซ่ึงเราตองทำประตูนี้ใหดีเพราะ
ชาวนาตองการระบายน้ำท่ีประตูสองบานนี้และเขาจะเปดปดน้ำไดโดยไมตองไป
เปดฝาทอตรงกลางจะขอใหทำใหดีหากทำไดไมดี ก็จะมีคนวาเราในทีหลังหากทำ
แลวปญหานอยลงก็จะดีหนอย  จึงขอใหชางไดดูในเรื่องท่ีกลาวนี้ดวย ขอบคุณ
ครับ   

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชกิสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ใด อภิปรายหรือไม เชิญนายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
นายวุฒิชัย  เขียวหวาน  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผม นายวุฒิชัย 
รองนายกเทศมนตรีฯ เขียวหวาน ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯท่ีไดเสนอแนะมา ในแบบแปลนท่ีไดเสนอ

ใหพิจารณานี้ไดสอบถามไปยังชางแลวซ่ึงในแบบแปลนไมไดลงรายละเอียดหากมี
การปฏิบัติงานจริงตองใสรายละเอียดเขาไป สวนทอหนาบอพักก็จะดำเนินการ
ใหทุกจุดเรื่องการยาแนวและเทคอนกรีตครึ่งลางของทอระบายน้ำ จะใหชาง
ควบคุมและเนนย้ำผูรับเหมาในเรื่องนี้ สวนใหญถนนท่ีมีทอปญหาท่ีเจอก็คือน้ำรั่ว
ใตทอทำใหพ้ืนมีรูโหวหากมีรถบรรทุกหนักวิ่งผานจะทำใหพ้ืนทรุดตัว สวนการเท
ปูนขนาบขางก็จะทำใหน้ำรั่วซึมลดนอยลงไป และขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯท่ี
ชวยดูรายละเอียดหากเกิดปญหาในการทำงานก็ขอใหแจงเขามาจะไดแกไข 
ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายวุฒิชัย  เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีฯท่ีไดอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือไม ถาไมมี จะขอความเห็นชอบในญัตตินี้ครับ 

สมาชิ กฯท าน ใด เห็ น ชอบการขออนุ มั ติ จ าย เงิน ทุ นสำรองเงิน สะสม

 งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. 

ทอระบายน้ำและบอพัก ถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยขาวหลาม) (กองชาง) โปรด

ยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลใหความเห็นชอบการขออนุมัติจายเงินทุน
สำรองเงินสะสม งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล. ทอระบายน้ำและบอพัก ถนนเทศบาลซอย 8 
(ซอยขาวหลาม) (กองชาง) จำนวน 10 เสียง 

1. นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
2. นายกรกช  ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

3. นายณวุฒิ...
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3. นายณวุฒิ แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
6. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
9. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
10. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ญัตติขอ 3.6 ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง ขออนุญาต

ใหโรงพยาบาลดอนเจดยีใชพ้ืนท่ีในการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ณ 

อาคารอเนกประสงคสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย  (กองสาธารณสุขฯ) 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ญัตติขอ 3.6 เรื่อง ขออนุญาตใหโรงพยาบาลดอนเจดียใชพ้ืนท่ีในการ 

ประธานสภาเทศบาลฯ จัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ณ อาคารอเนกประสงคสำนักงานเทศบาล

ตำบลดอนเจดีย  (กองสาธารณสุขฯ) เชิญฝายบริหารแถลงญัตติ ครับ  

นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุญาตใหโรงพยาบาล

ดอนเจดีย ใช พ้ื น ท่ี ในการจัดตั้ งหน วยบริการปฐมภู มิ  (PCU) ณ  อาคาร
อเนกประสงคสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย  (กองสาธารณสุขฯ) 

หลักการ 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2549 
หมวด 2 การกำหนดอำนาจ และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มี
อำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

(19 ) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  และการ
รักษาพยาบาล 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2535 

ขอ 155 การใหบุคคลไดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆอัน
เก่ียวกับพัสดุประเภทท่ีดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารสวนราชการทองถ่ิน 
นั้น 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหประชาชนเขาถึงบริการได

สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาล และทางโรงพยาบาลดอนเจดีย 
เห็นวาพ้ืนท่ีบริเวณอาคารอเนกประสงค สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดียมี
ความเหมาะสมในการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) เพ่ือใหบริการดาน
สาธารณสุข ไดแก การปองกันโรค การสงเสริมสุขอนามัย การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสภาพ ของประชาชนในเขตหมูท่ี 1,2,3,5,7 ตำบลดอนเจดีย 
อำเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี และพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือใหบริการรักษา
ประชาชนแบบใกลบาน ใกลใจ มีความสะดวกสบาย ลดระยะเวลาการรอคอย 
และลดความแออัดของการใหบริการในโรงพยาบาลดอนเจดีย และมุงเนนการ
บริการเชิงรุก 

จึงเสนอญัตตินี้ตอสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรี ท่ีไดแถลงญัตติ 
 ประธานสภาเทศบาลฯ ขอ 3.6 มีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือไม ถาไมมี จะขอความเห็นชอบในญัตตินี้

ครับ สมาชิกฯทานใดเห็นชอบอนุญาตใหโรงพยาบาลดอนเจดียใชพ้ืนท่ีในการ
จัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ณ อาคารอเนกประสงคสำนักงานเทศบาล
ตำบลดอนเจดีย  (กองสาธารณสุขฯ) โปรดยกมือข้ึน  

ท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบอนุญาตใหโรงพยาบาล
ดอนเจดียใช พ้ืน ท่ีในการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภู มิ (PCU) ณ อาคาร
อเนกประสงคสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย  (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 
10 เสียง 

1. นายณรงค ธรรมเนียม สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
2. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
3. นายณวุฒิ แกวปลาด สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
4. นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
6. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางสาวสวนีย ฉัตรเมธี สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
9. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชกิสภาเทศบาลฯ 
10. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกฯทานใดจะอภิปรายสอบ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม เชิญนายจตุรงค  อินทรพรหม เลขานุการสภา

เทศบาลฯ 

/นายจตุรงค... 
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นายจตุรงค  อินทรพรหม ขออนุญาตนำเรียนสภาเทศบาลฯ ในฐานะปลัดเทศบาลฯ เจาหนาท่ีได 
ปลัดเทศบาลฯ สำเนาแผนผังบริเวณของเสียงตามสายซ่ึงจะขอความเห็นจากสมาชิกสภา

เทศบาลฯและขอใหชวยตรวจสอบวาจุดไหนมีปญหาเพ่ือท่ีจะนำแผนผังมา
ดำเนินการแกไขหรือจุดไหนท่ีตองปรับปรุง เชน ลำโพงอาจจะหันหนาผิดทิศทาง
หรือเสียงจากลำโพงชนกันหากพบปญหาในเรื่องนี้ขอใหลงรายละเอียดในแผนผัง
ท่ีไดสำเนาใหแลวแจงมายังสำนักปลัดเทศบาลฯไดเลย ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ สมาชิกฯทานใดจะอภิปรายสอบ ถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม เชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตร ี 
นายสุทธศิักดิ์  ชัยธนทรัพย เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ขอ 
นายกเทศมนตรีฯ อนุญาตเสนอแนะสมาชิกสภาเทศบาลฯในเรื่องเสียงตามสาย ขอเรียนตามตรงวา

เรื่องเสียงตามสายเทศบาลฯไดดำเนินการแลวในบางสวนแตจะใหเทศบาลฯ
ตรวจสอบใหมจะเปนการสิ้นเปลอืงงบประมาณเนื่องจากในการดำเนินการแตละ
ครั้งจะมีคาใชจายหากจุดไหนใชงานไดดีขอใหแจงวาดีแลว สวนจุดไหนเปน
ปญหาขอใหระบุจุดไดเลยวามีปญหาในเรื่องใด เชน ไมไดยิน หรือเสียงชนกัน 
เพ่ือท่ีจะแกไขไดตรงจุดตรงปญหาท่ีเกิดข้ึน หากจะใหไปตรวจสอบทุกจุดตองใช
เวลาและเสียเวลาในการตรวจสอบ จึงขอเสนอแนะตามแนวทางท่ีกลาวมา 
ขอบคุณครับ  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีสมาชิกฯทานใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ จะอภิปรายสอบ ถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม เชิญนายณรงค  ธรรมเนียม 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายณรงค  ธรรมเนียม เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ผม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอสอบถามเรื่องไฟถนนท่ีขยาย

เขตคลอง 15 ผมเห็นวามิเตอรไฟฟาระยะท่ีติดตั้งไกลไปตั้งอยูในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลดอนเจดียหางจากเขตเทศบาลฯประมาณ 300 เมตร หากมี
การซอมจะทำใหตองทำวิ่งวนไปหากจะยายมิเตอรไฟฟาเขามาในเขตเราจะ
สามารถทำไดหรือไม อีกเรื่องแตผมไมแนใจวาไดเคยใหสภาฯอนุมัติในเรื่องโคม
ไฟฟารอบองคพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย หากผานสภาฯไปแลวผมเองก็ยังไม
พบวามีการดำเนินการแตอยางใดซ่ึงมีประชาชนไดตำหนิมาวาไฟฟาจุดนั้นดับจุด
นี้ดับถาผานสภาฯไปแลวหากจะดำเนินการจะไดทำในคราวเดียว สวนโคมไฟฟา
ดวงไหนท่ีดับก็ขอใหไปซอมแซมขอฝากไวดวย ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯมีสมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทานใดจะอภิปรายสอบ ถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม เชิญนายสุทธิศักดิ์  

ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ 
นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
นายกเทศมนตรีฯ  ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดสอบถามมา 2 เรื่อง คือเรื่องท่ี 1 เรื่องไฟฟา

ถนนท่ีขยายเขตคลอง 15 ท่ีจุดมิเตอรไฟฟาไปอยูนอกเขตเทศบาลฯจะให
เจาหนาท่ีประสานไปยังสำนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาดอนเจดียวาจะ 

/ดำเนิน... 
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ดำเนินการในสวนนี้ไดมากนอยแคไหนเนื่องจากเปนทรัพยสินของการไฟฟาซ่ึง
เราอุดหนุนงบประมาณใหเขาดำเนินการสวนการดูแลซอมแซมเทศบาลฯเปน
ผูดำเนินการ ในสวนการดำเนินการยายมาในเขตเทศบาลฯก็จะขอใหดำเนินการ
ใหแตคงไมใชปญหาหลัก ซ่ึงหลักๆแลวเราไดดำเนินการแกไขในสวนท่ีวาไฟฟา
ถนนไมสวางและอาจจะเกิดอันตรายในท่ีมืดไดและไดดำเนินการแกไขปญหา ใน
เรื่องจะทำใหสะดวกรวดเร็วข้ึนจะประสานกับการไฟฟาดอนเจดียในคราวตอไป 
ในเรื่องท่ี 2 คือเรื่องไฟฟารอบองคพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย ขอเรียน
สมาชิกสภาเทศบาลฯวาถูกตองตามความเขาใจของทานสมาชิกสภาฯคือมีการ 
ผานสภาฯไปแลวแตสวนท่ียังไมไดดำเนินการเนื่องจากการโอนงบประมาณมายัง
สวนราชการมีงบประมาณท่ีตองไปดำเนินการอยูหลายสวน เชน เงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินภาษี งบประมาณบางสวนท่ีโอนเขามานำมาใชผิดประเภท
ไมได งบประมาณท่ีจะดำเนินการไมวาจะเปนถนนคลอง 15 ซอยขาวหลามท่ี
ผานสภาฯครั้งนี้ ตองรองบประมาณจากรัฐบาลตองเพียงพอเพ่ือจะจายในเรื่อง
ตางๆ พอจายเงินเดือน พอจายคาน้ำมัน คาใชสอย คาอุปกรณทำความสะอาด 
ฯลฯ ท่ีเปนรายจายประจำตองนำมาจายกอน หากเหลือแลวตองมาพิจารณาวา
สิ่งไหนจำเปนตองจายกอนแตตองเผื่อระยะเวลา เชนหากตอนนี้มีงบประมาณท่ี
จะดำเนินการซอมไฟฟาตองดูความเหมาะสมและชวงนี้ติดปญหาเรื่องการจัดงาน
อนุสรณดอนเจดีย เนื่องจากเทศบาลฯดอนเจดียมีสวนรับผิดชอบในหลายดาน
หากมีงานดอนฯ งานหลายๆงานตองชะลอไปดวยตามท่ีทานสมาชิกสภาฯทราบ
มา ในเรื่องไฟแปดดวงตองรอใหงานอนุสรณดอนเจดีย เสร็จเรียบรอยกอน
เทศบาลฯคอยดำเนินการพองานเลื่อนเราก็ตองมาโอนงบประมาณในสวนท่ีทาน
สมาชิกสภาฯไดสอบถามเพ่ือรอไวเพ่ือจะดำเนินการ แตในขณะนี้มีงานท่ีหลังจาก
มีการเลื่อนเทศบาลฯจึงตองรอไปกอน แตพองานดอนฯดำเนินการเสร็จแลวขอ
เรียนวาเทศบาลฯก็อาจจะยังไมไดทำไฟฟาหากถนนชำรุดจนสัญจรไมไดอาจจะ
ตองนำงบประมาณไปดำเนินการเรื่องถนนกอนแตหากถนนยังพอใชไดเราถึงจะ
ไดนำงบประมาณมาดำเนินการในเรื่องไฟฟาแลวถนนท่ีวาจะดำเนินการก็ตองรอ
จนกวาจะมีงบประมาณเขามาอยางเพียงพอ สวนมากงบประมาณจะเขามา
ในชวงปลายปงบประมาณ อาจจะเปนชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม หรือ
อาจจะผานชวงเดือนกันยายน งบประมาณถึงจะมาก็มี ขอเรียนใหสมาชิกสภาฯ
ทราบวา ในเรื่องท่ีผานสภาฯแตละครั้งอาจจะดำเนินการใหไดไมทันที แตฝาย
บริหารเองก็เตรียมความพรอมตามระเบียบไดเชนขอใหสภาฯไดใหความเห็นชอบ
ไวกอนแตตองเรียนใหทานทราบวาผมเองก็เขาใจความรูสึกของทานวาอนุมัติ
เห็นชอบไปแลวทำไมยังไมดำเนินการแตเพราะยังมีปญหาในเรื่องท่ีผมไดเรียนไป
ใหทราบแลว งบประมาณท่ีไดรับมาก็มีรายจายท่ีตองจายเนื่องจากเทศบาลฯดูแล
ในเรื่องการบริการสาธารณะจำนวนมากไมวาจะเรื่องความสะอาดเรื่องความ
ปลอดภัยเรื่องการจราจร เทศบาลฯเราดำเนินการท้ังหมดจึงเปนเหตุตองมี
รายจายจำนวนมากตามมา จึงขอเรียนใหทราบวาหากเรื่องใดท่ีขอความเห็นชอบ
ตอสภาฯจะดำเนินการใหแนนอนจะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับงบประมาณและความ
จำเปนในขณะนัน้ ขอบคุณครับ 

/นายธีรวัฒน... 
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นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชยัธนทรัพย นายกเทศมนตรีสมาชิกฯทานใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ จะอภิปรายสอบ ถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม เชิญนายณรงค  ธรรมเนียม 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายณรงค  ธรรมเนียม เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ผม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไดรับทราบมาวา เทศบาลฯตอง

ใชเต็นทเกาอ้ีในการดำเนินงานของเทศบาลฯ แตเนื่องจากท้ังเต็นทท้ังเกาอ้ีอยูท่ี
โรงพยาบาลดอนเจดียท้ังหมด บางครั้งตองไปขอยืมท่ีผูใหญบานมาหากเกิดความ
เสียหายในสวนเหล็กคนงานเราพอจะซอมแซมได แตหากผาใบชำรุดเสียหายไม
สามารถซอมแซมคืนเขาได ขอฝากในเรื่องนี้วาจะขอใหจัดสรรงบประมาณใน
เรี่องนี้ เพ่ือใหการดำเนินงานของเทศบาลฯไดสะดวกและรวดเร็ว ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯมีสมาชิกฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทานใดจะอภิปรายสอบ ถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม เชิญนายสุทธิศักดิ์  

ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ 
นายสุทธศิักดิ์  ชัยธนทรัพย เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
นายกเทศมนตรีฯ  กอนอ่ืนขออนุญาตอภิปรายในเรื่องนี้ฝายบริหารก็และปลัดเทศบาลไดเคย

ปรึกษากัน แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 และ
สถานการณท่ีไมอาจทราบได ทำใหตองมาพิจารณาวาหนวยงานราชการท่ีขอ
ความอนุเคราะหขอใชเต็นท และเกาอ้ีในโรงพยาบาลสนาม ขอใชทำอะไรเพ่ือใคร
จึงไดรวมกันพิจารณาในการท่ีเกิดการแพรระบาดมีความจำเปนตองใชเต็นทและ
เกาอ้ีจำนวนมากหากตองเชางบประมาณตองใชจำนวนมากและโรงพยาบาล  
ดอนเจดียจริงๆแลวไดขอความอนุเคราะหในเรื่องนี้หลายหนวยงานไมวาจะเปน
องคการบริหารสวนตำบลหนองสาหราย องคการบริหารสวนตำบลไรรถ ในสวน
ของเต็นทเกาอ้ีและอุปกรณตางๆท่ีจะใชในโรงพยาบาลสนาม รวมถึงอาคาร
อเนกประสงคท่ีโรงพยาบาลดอนเจดียมาขอใชพิจารณาจากความจำเปนท้ังสิ้น 
ปญหาท่ีตามมาอยางท่ีทานสมาชิกสภาฯไดแจงในท่ีประชุมก็เห็นวาเปนปญหาจริง 
โดยวางแนวทางแกไขปญหาวาอาจจะอยูในชวงใกลสิ้นปงบประมาณ หรืออาจจะ
ในการประชุมสภาฯสมัยหนาอาจจะตองเสนอใหสภาฯไดพิจารณาอนุมัติในการ
จัดทำเต็นทอาจจะไมถึงจำนวน 10 หลัง อาจจะมีจำนวน 3-5 หลัง ในสวนของ
การกำหนดจำนวนแตจะขอดูในเรื่องความจำเปนอีกครั้ง และในเรื่องการขอใช
เต็นทของบุคคลอ่ืน หากเกิดความชำรุดเราก็ตองรับผิดชอบไมทางใดก็ทางหนึ่ง
หากใชงบประมาณของรัฐไมไดในการซอมก็จำเปนตองใชงบประมาณสวนตัว ใน
เรื่องเกาอ้ีก็ยังคงพอมีใชแตบางครั้งใชงานตรงกันจำนวนมาก หากใชงานตรงกันก็
จะเกิดปญหา  เทศบาลเองหากมีหนวยงานราชการอ่ืนมาขอใชก็จะพิจารณาจาก 
ความจำเปนกอนเปนเบื้องตนอยางโรงพยาบาลมาขอใชเนื่องจากมีสถานการณ
การแพรระบาดไวรัสโควิด 19 ซ่ึงเปนความจำเปนเทศบาลก็ตองให กรณีลาสุด
คือวัดดอนเจดีย ขอยืมเกาอ้ีไปจำนวน 150 ตัว ก็ตองใหเพราะไมทราบลวงหนา 

/วาจะ... 
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วาจะตองมีงาน แตก็พยายามหาใหเทาท่ีทำไดและขอเรียนสมาชิกสภาฯบางทาน
วาการท่ีเขามาขอยืมแลวไมไดรับความสะดวกใหทานโทรสอบถามมายังผม
โดยตรง ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลฯท่ีเสนอแนะมา ครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ ระเบียบวาระท่ี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  4  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกฯทานใดจะอภิปรายสอบ ถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม ถา

ไมมี ขอปดประชุมครับ 
ปดประชุมเวลา  14.00  น. 

ลงชื่อ     ผูถอดเทปรายงานการประชุม 
 (นางอรทัย  เอมโอษฐ) 
   นิติกรชำนาญการ 

 ลงชื่อ  เลขานุการฯ/ผูตรวจทาน 
   (นายจตุรงค  อินทรพรหม) 
 ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลดอนเจดีย  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2565 เม่ือวันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2565 ถูกตองเรียบรอยแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

    ลงชื่อ      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางดวงสมร ศรีหมากสุก) 

 สมาชิกสภาเทศบาล 

 ลงชื่อ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางภาวณีิ  นลิรักษา) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 

    ลงชื่อ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวสวนีย  ฉัตรเมธี) 
     สมาชกิสภาเทศบาล 

สภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2565 

เม่ือวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ. 2565 

 ลงชื่อ 
    (นายธีรวัฒน  ผลจรัญ) 

 ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 

๓๐ พฤษภาคม
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      ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
   เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ ประจำป  พ.ศ.๒๕65 

และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ.2566 

ดวยสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ไดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ในวันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕65  โดยมีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
จำนวน ๔ สมัย โดยมี กำหนดดังนี้ 

สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง วันท่ี  1 พฤษภาคม   ๒๕65 มีกำหนด  30   วัน 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  วันท่ี  1   สิงหาคม  ๒๕65 มีกำหนด  30   วัน 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่     วันท่ี  1   พฤศจกิายน  ๒๕65 มีกำหนด  30   วัน 

พรอมกันนี้ไดกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 
พ.ศ. ๒๕66 ในวันท่ี  1  กุมภาพันธ ๒๕66  มีกำหนด  30  วัน 

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ขอ ๒๑ วรรค สอง เม่ือสภา
ทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทำเปนประกาศของสภาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ 
สำนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ  ณ วันท่ี  28  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕65 

       (นายธีรวฒัน  ผลจรัญ) 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
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